

เอกสารข่าว



วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

คณะกรรมการการพัฒนาระบบ และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

คณะกรรมการการพัฒนาระบบฯ วุฒิสภา นำโดยนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการได้จัดประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาสรุปผลการลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ นำอยู่และไม่ใช่ใคร และการพัฒนากระแสหลักที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการ เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสงขลา ของคณะอนุกรรมการกิจการคนพิการ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้



นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
ประธานคณะกรรมการ



สรุป การลงพื้นที่ติดตามการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และไม่ทิ้งใคร
(Inclusive Smart City) และการพัฒนากระแสหลักที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม
รวมถึงคนพิการ (Disability Inclusive Development : DID)
ของคณะกรรมการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมการกิจการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา
ระหว่างวันที่ ๒๑- ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสงขลา

๑. ติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านคนพิการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



➡ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่เกี่ยวกับการฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยและผู้พิการ
ของคณะแพทยศาสตร์ อาทิ อุปกรณ์ช่วยฝึกการยืนเด็กที่มีพัฒนาการช้า หมอนตะแคงสำหรับจัดทำผู้ป่วยที่นอน
ติดเตียง แผ่นรองรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก อุปกรณ์ฝึกสำหรับกายภาพผู้ป่วย นอกจากนี้
ยังมีงานวิจัย “หุ่นยนต์ทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูรูปแบบใหม่” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่จะช่วยให้ผู้ป่วยที่ต้องทำกายภาพ
ที่โรงพยาบาลสามารถกายภาพได้ที่บ้าน ลดการเดินทาง และลดความแออัดการมาทำกายภาพที่โรงพยาบาล



➡ คณะอนุกรรมการมีข้อเสนอต่อการเตรียมการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย
ขยายผลไปสู่การผลิตเพื่อลดการนำเข้าอุปกรณ์ดังกล่าวจากต่างประเทศและมี
ราคาที่คนป่วยและคนพิการเข้าถึงได้ รวมทั้งควรมีการร่วมมือกับภาคเอกชน
เพื่อนำงานวิจัยไปสู่การผลิตออกสู่ตลาดเพื่อให้ประชาชนรวมถึงคนพิการเข้าถึงได้
สะดวก ครอบคลุม และทั่วถึง

๒. ติดตามการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และไม่ทิ้งใคร (Inclusive Smart City) ของเทศบาลนครหาดใหญ่
ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดำเนินการภายใต้ วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ยุทธศาสตร์ “เมืองอัจฉริยะ (Smart City)” เมืองที่ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิด
การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย ให้ประชาชนในเมืองอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน

๓. ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา ที่ทุกคนรวมถึงคนพิการเข้าถึงได้โดยสะดวก ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง สงขลา จังหวัดสงขลา



➡ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแบบบูรณาการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

- (๑) ศูนย์จัดการเหตุฉุกเฉินแบบบูรณาการ เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินในจังหวัดสงขลา
- (๒) ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา
- (๓) กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา เพื่อให้บริการคนพิการ ผู้สูงอายุ ตัดเตี้ยง ผู้ป่วย

➡ เส้นทางเยี่ยมชมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา



๔. ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา

ณ ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชนฯ จังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

“ศูนย์ซ่อมสร้างสุขชุมชน” ให้บริการซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์ของคนพิการ ช่อมบ้าน ยืมคืนกายอุปกรณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งการรับบริจาค กายอุปกรณ์ต่าง ๆ และเป็นต้นแบบสำคัญในการบูรณาการร่วมกันรวมกันของทุกภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จำนวนกว่า ๑๔ องค์กรหลักในจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งนอกจากคนพิการจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการรับบริการดังกล่าวแล้ว ยังเป็นต้นแบบที่ดีที่คนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมดำเนินการของศูนย์ดังกล่าวด้วย



๕. ติดตามการเสริมพลังทางเศรษฐกิจแก่คนตาบอด สู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากระแสหลักอย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียม และเป็นธรรมถ้วนหน้า และสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖ ณ โรงแรมทรธา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

➡ คณะอนุกรรมการ ได้เข้าร่วมงานสัมมนา จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมและรับฟัง แลกเปลี่ยน ความเห็นจากผู้แทนคนตาบอดทั่วประเทศ ซึ่งมีการจัดสัมมนากลุ่มย่อยในหัวข้อต่าง ๆ ที่หลากหลายด้าน ภายใต้หัวข้อ “การเสริมพลังทางเศรษฐกิจแก่คนตาบอด สู่การเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากระแสหลักอย่างสร้างสรรค์ เท่าเทียม และเป็นธรรมถ้วนหน้า”



ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้นำข้อมูลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ไปประกอบการพิจารณาศึกษาของ คณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านคนพิการ ในเรื่องการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ และไม่ทิ้งใคร (Inclusive Smart City) และการพัฒนากระแสหลักที่ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม รวมถึงคนพิการ (Disability Inclusive Development : DID) ต่อไป

ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมการ



ขอให้ผู้ด้อยโอกาสได้โอกาส
ให้คนมารด ทั่วๆไปมีศักดิ์ศรี
ให้ทุกเพศทุกวัยได้ใช้ชีวิต
ให้สังคมอุดมด้วยคนดีที่มีน้ำใจ
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ประพันธ์โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
กรม.การพัฒนาสังคมฯ

